

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GDĐT
V/v vận động ủng hộ Quỹ “Vi biển, đảo
Việt Nam” năm 2024

Nam Từ Liêm, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: - Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
- Chủ các cơ sở lớp mầm non độc lập.

Biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước cho hiện tại và tương lai. Tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

Trong những năm qua, với tinh thần “Vi Trường Sa thân yêu” ngành Giáo dục và Đào tạo quận luôn có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên các vùng biển, đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành giáo dục với biển, đảo Việt Nam và có thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND - UBMTTQ Việt Nam quận nam Từ Liêm. Phòng GD&ĐT đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vi biển, đảo Việt Nam” năm 2024.

*** Mức tham gia ủng hộ:** (File đính kèm)

*** Mọi sự ủng hộ xin gửi về:**

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận nam Từ Liêm, Tầng 4 - trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm.

(Số 125 Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm)

Điện thoại liên hệ: Đồng chí Huệ, chuyên viên tổ MN 0902.222.396

Hoặc qua Số tài khoản: 03301011980981 ngân hàng Hàng Hải MSB
chủ tài khoản Nguyễn Thị Huệ

*** Thời gian ủng hộ:** Từ ngày 7/5/2024 đến 17/5/2024./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Lê Thị Thanh Tâm